



'ดีอี' โชว์ผลงาน 30 วัน
'ปราบโจรออนไลน์'
> 15

ช่วงเดือนเม.ย.มีการกวาดล้างบัญชีที่ต้องสงสัย
และบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนกว่า 3 แสนบัญชี
ดีอี



'ดีอี' โชว์ผลงาน 30 วัน 'ปราบโจรออนไลน์'

กรุงเทพธุรกิจ ● "รวม.ดีอี" เผยผลงาน "ปราบโจรออนไลน์ใน 30 วัน" ขอบขอบคุณความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร ย้ำเดินหน้าทุกมาตรการต่อเนื่อง ระยะเวลาต่อไปต้องประสานจับกุมในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ โดยมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กสทช., ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ดีเอสไอ, ก.ล.ต. มหาหรือ ร่วมกันเพื่อดำเนินงาน

สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญในระยะ 30 วันมีดังนี้ การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ สถข. ได้เร่งรัดจับกุมผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องในช่วง 1-30 เม.ย.2567 เกี่ยวกับการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา ดังนี้

การจับกุมคดีอาชญากรรมออนไลน์ ทุกประเภท เดือน ม.ค. - มี.ค. 2567 มีจำนวนประมาณ 2,600 คน เฉลี่ยประมาณ 1,000 คน/เดือน เทียบกับเดือน เม.ย. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,458 คน

การจับกุมคดีพนันออนไลน์ เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567 มีจำนวนเฉลี่ย 1,250 คน/เดือน เทียบกับเดือน เม.ย. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,595 คน

การจับกุมบัญชีม้า ในเดือนม.ค.-มี.ค.2567 มีจำนวนเฉลี่ย 120 คน/เดือน เทียบเดือน เม.ย. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 365 คน

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนการรับแจ้งความคดีอาชญากรรมพบว่าเดือนมี.ค. 2567 มีการแจ้งความเฉลี่ยวันละ 855 คน เปรียบเทียบกับในเดือน เม.ย. 2567 เฉลี่ยวันละ 992 คน

ด้านมูลค่าความเสียหายของคดีอาชญากรรมออนไลน์รวมทุกประเภทพบว่า มีมูลค่าความเสียหายลดลงคือ ในเดือนมี.ค. 2567 มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 149 ล้านบาท/วัน โดยในเดือนเม.ย. 2567 มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 110 ล้านบาท/วัน



ประเสริฐ จันทรวงทอง

สำหรับไฮไลต์การจับกุมครั้งสำคัญในเดือนเม.ย. 2567 เช่น **ปฏิบัติการ "OPERATION CYBER STRIKE"** ทลาย 9 เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ "huayland.net" พบบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท, บุกทลายบริษัทบัญชีม้าซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนทั้งสิ้น 153 ราย (เคสไอที) รวมมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาท ทั้งดีเอสไอได้ดำเนินการทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่พบบัญชีผู้เล่นมากกว่า 1 แสนคน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท

การแก้ไขปัญหบัญชีม้า เร่งอายัดและตัดตอนการโอนเงิน : มีการกวาดล้างบัญชีที่ต้องสงสัยและบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนกว่า 3 แสนบัญชี

ศูนย์ AOC 1441 ระวังหรือปิดบัญชีไปแล้ว จำนวน 112,699 บัญชี และ สำนักงานปปง. ได้ดำเนินการปิดบัญชีม้าไปแล้วจำนวน 318,298 บัญชี

กับกวาดล้างซิมม้าและซิมต้องสงสัย
: จากที่กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 100 ซิม มีผู้มายืนยันตัวตนแล้ว จำนวน 2.58 ล้านหมายเลข ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกจำนวน 2.5 ล้านหมายเลข ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการระงับ 2.5 ล้านหมายเลขที่ไม่ได้มายืนยันตัวตน

ค่ายมือถือดำเนินการระงับเลขหมายไปแล้วกว่า 36,641 หมายเลขและในส่วนของ สถข. และ ดีอี ได้ประสานเพื่อระงับซิมม้า หรือซิมต้องสงสัยไปแล้วกว่า 800,000 หมายเลข

นอกจากนี้ ดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคม สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีการกระจายสัญญาณ หรือมีการลากสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดน

ส่วนแนวทางมาตรการสำคัญในระยะต่อไปจะครอบคลุมทั้ง การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ, ป้องกันการเปิดบัญชีม้า ซิมม้า กวาดล้างจับกุมผู้เกี่ยวข้อง, แก้ปัญหาหลอกหลวงออนไลน์ โดยเฉพาะกรณี COD, เร่งรัดคืนเงินและเยียวยาให้ผู้เสียหาย

พร้อมกันนี้ เพิ่มความรับผิดชอบของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และการเงิน, รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกันแบบเจาะจง เรื่องการหลอกหลวง การหลอกหารายได้ และหลอกแก๊งคอลเซนเตอร์ และเร่งรัดการแก้กฎหมาย

30วันปราบ“โจรออนไลน์” ลดความเสียหายได้20% 30วันปราบ“โจรออนไลน์”

ผู้จัดการรายวัน 360° - “ประเสริฐ” รมว.ดีอี แถลงผลงาน 30 วันปราบ “โจรออนไลน์” เผยลดความเสียหายได้ 20% แต่ยังไม่พอใจ ลั่นลุยปราบต่อเนื่อง ตั้งเป้าลดความเสียหายเกิน 50% ยอดบล็อกเว็บต้น-พบนพุงเกือบ 40 เท่าตัว
จ่อ MOU ยกระดับศูนย์ AOC 1441

อ่านต่อหน้า | 4

วันนี้ (2 พ.ค. 67) ณ ห้องประชุม 801 สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอี หารือเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สมาคมธนาคารไทย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาหารือร่วมกัน เพื่อดำเนินงานตามข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ภายใน 30 วัน

โดย นายประเสริฐ เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในระยะ 30 วัน ตั้งแต่ วันที่ 1-30 เม.ย.67 โดยเทียบกับการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาจากการรับแจ้งความคดีอาชญากรรมพบว่า ในเดือน มี.ค.67 มีการแจ้งความเฉลี่ยวันละ 855 ราย เปรียบเทียบกับในเดือน เม.ย.67 เฉลี่ยวันละ 992 คน ขณะที่ด้านมูลค่าความเสียหายของคดีอาชญากรรมออนไลน์รวมทุกประเภท พบ

ว่ามีมูลค่าความเสียหายลดลง โดยเดือน มี.ค.67 มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 149 ล้านบาทต่อวัน และเดือน เม.ย.67 มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 110 ล้านบาทต่อวัน

“แม้ตัวเลขความเสียหายจะมีมูลค่าลดลง คิดเป็นราว 20% แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อยากให้ความเสียหายลดลงมากกว่านี้ หรือลดลงเกิน 50% และลดลงเรื่อยๆ จนหมดไป ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินตามแนวทาง และมาตรการที่ได้กำหนดเอาไว้ร่วมกัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป” นายประเสริฐ ระบุ

สำหรับรายละเอียดการปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ที่น่าสนใจโดยสรุป อาทิ การจับกุมคดีอาชญากรรมออนไลน์ทุกประเภทในเดือน มี.ค.-มี.ค.67 รวมจำนวนจำนวน 2,600 คน เฉลี่ย 1,000 คนต่อเดือน เทียบกับเดือน เม.ย.67 ที่จับกุมได้ทั้งสิ้น 6,458 คน, การจับกุมคดีพนันออนไลน์ในเดือน มี.ค.-มี.ค.67 มีจำนวน 1,250 คนต่อเดือน เทียบเดือน เม.ย.67 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,595 คน, การปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายและเว็บพนันออนไลน์ ในช่วงเวลา 1-30 เม.ย.67 สามารถปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายรวมทุกประเภท จำนวน 16,158 รายการ เพิ่มขึ้น 25.8 เท่าตัว เทียบกับเดือน เม.ย.66, การปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทพนันออนไลน์ จำนวน 6,515 รายการ เพิ่มขึ้น 38.8 เท่าตัว เทียบกับเดือน เม.ย.66

การแก้ไขปัญหาบัญชีม้า แรงอายุัดและตัดตอนการโอนเงิน ที่ผ่านมา ธนาคารมีการ



สรุปผล - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยี เพื่อสรุปผลดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ภายใน 30 วัน ที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน).

ระงับไปแล้ว จำนวนกว่า 3 แสนบัญชี, ศูนย์ AOC 1441 ได้ระงับหรือปิดบัญชีไปแล้ว จำนวน 112,699 บัญชี และสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปิดบัญชีมาแล้ว จำนวน 318,298 บัญชี, การกำหนดมาตรการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการนำไปกระทำความผิดโดยเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง Customer Due Diligence (CDD) โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงธนาคารต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนมากขึ้นก่อนอนุมัติเปิดบัญชี โดยจะเริ่มภายใน เดือน พ.ค.67 ซึ่งปัจจุบันบางธนาคารได้มีการดำเนินการแล้ว

และการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ศูนย์ AOC 1441 เป็น Platform รับและแลกเปลี่ยนข้อมูลบูรณาการข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช., ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงาน ปปง., ดีเอสไอ และ สตช. โดยทำงานแบบอัตโนมัติ(Automation) และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อไป โดยจะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้นเดือน พ.ค.67 เป็นต้น.

5หุ้นรับ 'โมโครซอฟท์' ลงทุนไทย

โบรกยก ADVANC-TRUE โครงสร้างพื้นฐานครบ

● อัญชลี สบายสุข กรุงเทพธุรกิจ

หลังการมาเยือนประเทศไทยของ “สัตยา นาเดลลา” CEO Microsoft ด้วยตัวเองในงาน Microsoft Build : AI Day ที่จัดขึ้นเมื่อ 1 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานยังได้พบกับ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการประกาศความร่วมมือระหว่าง Microsoft และไทย ในการเข้ามาลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ระดับภูมิภาคแห่งแรกในไทย เพื่อขยายการให้บริการคลาวด์และ AI ในประเทศมากขึ้น โดยหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดคือ “กลุ่มไอซีที” (ICT) ที่ถือว่ามี “อินฟราสตรักเจอร์” พร้อมรองรับการลงทุนดังกล่าว !

“กิจกรรม ไฟฟ้าพลัง” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่าหลังจากที่โมโครซอฟท์จะลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ระดับภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทย ต้องดูว่าต่อจากนี้พาร์ทเนอร์จะเป็นใครบ้าง ปัจจุบันหากดูในไทย พาร์ทเนอร์กลุ่ม ICT จะเหลือแค่สองค่ายใหญ่ นั่นคือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ซึ่งถือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์หลายอย่างที่ค่อนข้างจะพร้อม เพราะการจะเข้ามาทำ **“ศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูล” (Data Exchange)** ทางด้านผู้ประกอบการควรที่จะต้อง Gateway ที่จะสามารถไปต่างประเทศได้ ซึ่งทั้ง TRUE และ ADVANC มีอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน ICT ที่เป็น TRUE และ ADVANC เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการ



กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. หรือผู้ประกอบการรายอื่นได้ด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่า หากมองบริษัทสื่อสารรายใหญ่อาจจะดูว่ามีภาษีที่จืดจางหลายกิจการ นอกจากนี้ยังมองว่าสิ่งที่สามารถมากเกี่ยวเนื่องได้โดยเฉพาะด้านพลังงาน เพราะเป็นไปได้ในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ที่พยายามจะให้เป็นคลินิมาอิงขึ้น หรือเป็น **“กลุ่มพลังงานสะอาด”** มากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างมองยาก เพราะอาจจะไม่ได้มีธุรกิจพลังงานสะอาดที่จะเข้ามาได้ประโยชน์ที่มากพอก็ได้

ขณะเดียวกันกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหรือกลุ่มติดตั้งระบบอาจจะได้รับประโยชน์ไปด้วย แต่ถ้าเทียบกับบริษัทโทรคมนาคมเป็นหลักจะได้ประโยชน์มากกว่า

บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ จากกรณี Microsoft x Thailand: ในงาน “AI Day” ที่จัดขึ้นโดย Microsoft เมื่อ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริหารและ CEO ของ Microsoft ประกาศ

ตั้ง Data Center แห่งแรกในประเทศไทย โดยจะขยายธุรกิจ Hyperscale Data Center และบริการ AI ซึ่งมีแผนจะเสริมทักษะด้าน AI กว่า 100,000 คน เพิ่มจีดีพีให้กับคนไทย 4.3 ล้านล้านบาท ในปี 2030

โดยเป็น **“ผลบวก”** ต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม, กลุ่มโรงไฟฟ้า, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ผู้รับเหมางาน และกลุ่ม Tech platform และมองบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่จะมีแรงหนุน FDI ระยะกลาง-ยาว เพราะโดยปกติการลงทุน Data Center มักต่อเนื่องยาวนานหลายเฟส และหุ้นในหลากหลาย

กลุ่ม อาทิ 1.อุตสาหกรรมนิคม 2. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ตามนโยบาย Microsoft เน้นใช้พลังงานสะอาดสำหรับ Data Center) 3. ผู้ให้บริการมือถือที่มีความพร้อมเป็น Partner ช่วย Microsoft ในการขยายธุรกิจของไทย 4. ผู้รับเหมางาน Data Center 5. ผู้ให้บริการ Digital Tech ที่กระแสดigital transformation จะเร่งและปัญหาบุคลากรระยะกลาง-ยาวจะดีขึ้น